

Số: 04/BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 27 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 26/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Thực hiện Công văn số 1106-CV/HU ngày 22/3/2018 của Huyện ủy Côn Đảo về việc chuẩn bị báo cáo 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 26/3/2016 của Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Nhận thức sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân và luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, Thường trực HĐND huyện đã không ngừng phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân trong hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp.

Trong năm kỳ họp thường lệ của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay, Thường trực HĐND huyện đều yêu cầu UBND huyện báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, đưa vào thành tài liệu chính thức của kỳ họp, phân công Ban Pháp chế thẩm tra và đề nghị đại biểu HĐND huyện quan tâm xem xét, thảo luận, đánh giá. Để cung cấp những thông tin, nhận định một cách cụ thể, sát thực về công tác phòng chống tham nhũng, giúp đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, thảo luận, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra và thể hiện chính kiến đối với các báo cáo phòng chống tham nhũng do UBND huyện báo cáo trước kỳ họp. Quá trình thẩm tra luôn nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, quy định pháp luật gắn với việc xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông qua đó chủ động đưa ra các giải pháp, kiến nghị chất lượng, giúp các đại biểu HĐND có thêm căn cứ thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra, HĐND huyện đã thảo luận làm rõ những bất cập, thiếu sót trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước; từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong chương trình các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện đều tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền thanh trực tiếp trên các phương tiện phát thanh công cộng, song song với việc duy trì Cổng Thông tin điện tử HĐND huyện để tiếp nhận ý kiến của cử tri, qua đó đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri trên địa bàn huyện. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND huyện yêu cầu lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền. Các phiên chất vấn đạt kết quả tốt, chất vấn đến cùng

vụ việc, được cử tri quan tâm, trong đó, một số vụ việc được cử tri đánh giá cao như việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương...

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát chuyên đề đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện trên các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng ngân sách; đầu tư công; quản lý, sử dụng công sản; quản lý, khai thác tài nguyên, nhất là việc quản lý đất đai; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước. Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến nay, Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tiến hành 10 cuộc giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Giám sát công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính; giám sát việc chi hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại sau các đợt thiên tai; giám sát Ban Quản lý cảng Bến Đầm (về nội dung thực hiện các nguồn thu, về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản cố định của cảng,..); giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác xác định vị trí việc làm, phân bổ biên chế và thủ tục tuyển dụng, hợp đồng; giám sát công tác xét xử tại Tòa án nhân dân và Viện KSND huyện; giám sát việc chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017 và 2017-2018 (trong đó có nội dung đầu tư công và mua sắm tài sản công); giám sát việc thực hiện Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công của UBND huyện,... Qua giám sát, HĐND huyện đã chuyển hơn 98 ý kiến, kiến nghị tới UBND huyện để xem xét, giải quyết.

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện được chuẩn bị chu đáo, đúng yêu cầu, hình thức giám sát phù hợp. Trong quá trình giám sát có mời đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan tham gia để cùng nắm bắt tình hình, thực tiễn cơ sở và tham gia ý kiến dân chủ. Kết quả giám sát có chất lượng, làm rõ mặt đạt được, những tồn tại hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Thông qua giám sát có kiến nghị cụ thể để các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu khắc phục. Qua theo dõi đến nay cơ bản các ý kiến, kiến nghị được UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết (*tuy nhiên còn chậm và kết quả chưa cao*). Kết quả các cuộc giám sát, khảo sát cũng giúp các Ban HĐND huyện có thêm cơ sở để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện; cung cấp được những thông tin quan trọng để đại biểu HĐND huyện có thêm cơ sở thảo luận và quyết định.

Nhìn chung, việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND huyện đối với công tác phòng chống tham nhũng đã mang lại những hiệu quả thiết thực, đóng góp vào kết quả thực hiện công tác này của huyện. Thông qua hoạt động giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã tiếp thu những nội dung đề nghị của HĐND huyện về những hạn chế còn tồn tại, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa; nâng cao vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức;

thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, minh bạch về tài sản...

Cũng thông qua hoạt động giám sát, HĐND huyện đã phát huy được vai trò là cầu nối giữa người dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương, là nơi người dân tin tưởng phản ánh, tố cáo những hành vi tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Tuy nhiên, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những lĩnh vực khó và phức tạp. Quá trình thực hiện chức năng giám sát của HĐND huyện còn những khó khăn, hạn chế nhất định do các cơ quan liên quan chưa thông tin kịp thời hoặc không thông tin, báo cáo, phản hồi một cách đầy đủ và kịp thời kết quả giải quyết các kiến nghị của Thường trực, các Ban HĐND huyện qua giám sát.

Để tăng cường vai trò giám sát trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong thời gian tới, HĐND huyện xác định nâng cao chất lượng xem xét các báo cáo công tác theo quy định; duy trì có hiệu quả hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng lựa chọn nội dung đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm; giám sát các quyết định của UBND có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND huyện; thực hiện giám sát chuyên đề đối với những vấn đề còn tồn tại, được dư luận xã hội quan tâm.

Thường trực HĐND huyện xin báo cáo Thường trực Huyện ủy theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- TTr: Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr. MTTQ huyện;
- Các thành viên TTr.HĐND huyện;
- 2 Ban HĐND huyện;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhật